



ปฐมนิเทศและพิธีมอบศิษย์นักศึกษา

ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิสิฐ ัญญะวัน รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เปิดการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ชั้นการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 โดยมีอาจารย์ธิดารัตน์ ทวีทรัพย์ รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา คณะครุศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จัดเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา เนื่องจากการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพครู เป็นกระบวนการปลูกฝังคุณลักษณะครูผู้ท้องถิ่น ที่เหมาะสมและมีคุณภาพ รวมทั้งเป็นหัวใจสำคัญรองจากการได้เรียนรู้และฝึกฝนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ซึ่งทางฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูได้มีการคัดสรรสถานศึกษาหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่มีคุณภาพ เพื่อเป็นแหล่งในการฝึกฝนความรู้สำหรับพิธีรับมอบศิษย์ คือการที่นักศึกษาได้ฝากตัวเป็นศิษย์กับคณาจารย์จากโรงเรียนที่จะเข้าไปปฏิบัติการสอน เป็นประเพณีที่ตังามของคณะครุศาสตร์ ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำในทุกๆปี



ทดลองระบบ e-pelsonal

คุณเกศกนก ไทยแท้ ผู้ประสานงานการบริหารบุคคล ในการดำเนินงานระบบ e-pelsonal ของมหาวิทยาลัย ขอแจ้งว่าการเข้าใช้งานในระบบ ระบบ e-pelsonal



คุณเกศกนก ไทยแท้

ดำเนินงานเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้ว บุคลากรทุกท่านสามารถเข้าทดลองระบบได้ตามรายละเอียดดังนี้

การเข้าใช้งานระบบ e-pelsonal

<http://3d-gf.kpru.ac.th/e-pelsonal/>

หรือ

<http://202.29.15.57/e-pelsonal/>

รหัสผู้ใช้งาน = เลขบัตรประชาชน

รหัสผ่าน = วันเดือนปี เกิด วว/ตต/ปปปป

เมื่อทดลองเข้าสู่ระบบแล้วพบว่าข้อมูลของท่านบกพร่อง กรุณาแจ้งที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ ชั้น 3 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี



เช็คพัสดุ -EMS ออนไลน์

คณาจารย์ และ นักศึกษา ตรวจจับจดหมายและพัสดุ ได้แล้ววันนี้ผ่านทาง

http://pco.kpru.ac.th/pco/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=5&Itemid=24





แจ้งทะเบียนงานพาหนะ

เนื่องจากในช่วงเดือนมิถุนายน ทางคณะรัฐมนตรีจะเดินทางมาประชุม ครม.สัญจร ที่จังหวัดกำแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ได้เป็นสถานที่การจัดประชุม และเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางสถานีตำรวจภูธร จ.กำแพงเพชร ขอให้บุคลากรทุกท่านแจ้งทะเบียนยานพาหนะ โดยสามารถกรอกรายละเอียดได้ที่จุดลงเวลาปฏิบัติงาน



เลื่อนวันปฐมนิเทศ

กองพัฒนานักศึกษา ขอเปลี่ยนแปลงวันปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2556 จากเดิมคือ วันที่ 3-6 มิ.ย. 2556 เป็นวันที่ 12-14 มิ.ย. 2556 โดยกำหนดการอื่นยังคงเดิม คือ การร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ ทั้งภาคกลางวันและกลางคืนในเวลา 08.00 – 22.00 น.

ตั้งแต่วันที่ 12-14 มิ.ย. 2556 กิจกรรมปฐมนิเทศ จะเริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 -16.00 น. ณ หอประชุมที่ปิงกรัง รัชมีโชติ แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ช่วงเวลา 17.00 น. แต่งกายชุดสุภาพ การปฐมนิเทศถือว่าเป็นกิจกรรมบังคับ นักศึกษาจะต้องเข้าร่วมทั้งภาคกลางวันและกลางคืน หากนักศึกษาไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรืออยู่ไม่ครบกระบวนการปฐมนิเทศ อาจไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้ารับลงทะเบียน



บางแสนเกมส์

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ขอแสดงความยินดีกับทีมนักกีฬาบุคลากร ที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ครั้งที่ 32 บางแสนเกมส์ เมื่อวันที่ 1-8 พ.ค. 2556 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร สามารถคว้าเหรียญรางวัลจากกีฬาประเภทต่างๆมาได้ 4 เหรียญ ดังนี้

ประเภทกีฬา	ผู้เข้าแข่งขัน	รางวัล
กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร	นายกิตติกร กล้าแข็ง	เหรียญทอง
เทนนิส - บุคคล ชายคู่ทั่วไป	นายจารุกิตต์ พิบูลนฤตม นายพงศธร ศรีทับทิม	เหรียญเงิน
เทนนิส - บุคคล คู่ผสม	น.ส.ศิริกัญญา เจนเขตกิจ นายธันนิตี วีระศิริวัฒน์	เหรียญ ทองแดง
กรีฑา - วิ่ง 1,500 เมตร	นายกิตติกร กล้าแข็ง	เหรียญ ทองแดง

สรุปผลการแข่งขันกีฬา สกอ. บางแสนเกมส์ อย่างเป็นทางการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร อยู่ในอันดับที่ 26 จากทั้งหมด 58 มหาวิทยาลัยฯ



ตรวจสอบตารางเวรฯ

ตรวจสอบตารางเวรรักษาการณประจำเดือน พฤษภาคม 2556 ได้แล้ววันนี้ ที่งานประชาสัมพันธ์ หรือตรวจสอบได้ทาง www.kpru.ac.th ไปที่ สำนักงานอธิการบดี เลือกช่อง ดาวนโหลดเซนเตอร์>>ตารางเวรรักษาการณเดือน พฤษภาคม





การฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร กำหนดให้มีการฝึกซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 12-14 ก.ค. 2556 ณ หอประชุมที่ปิงกรัสมิโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร บัณฑิต มหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต ต้องเข้ารับการฝึกซ้อมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากเข้าฝึกซ้อมไม่ครบถ้วนตาม วัน เวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะไม่อนุญาตให้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร โดยขอให้นำหลักฐานการชำระเงิน/แบบยืนยันภาวะการมีงานทำของบัณฑิต/หลักฐานการจองอื่นๆมายื่นต่อเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการดังต่อไปนี้

-รอรับชุดครุยวิทยฐานะ (ให้รับชุดครุยฯได้ก่อนวันฝึกซ้อม ณ อาคารภูมิภาคสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร)



ผู้นำนักศึกษา

ฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ กำหนดจัดโครงการ “อบรมเตรียมความพร้อมผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ” เพื่อเป็นการปลูกฝังความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การสร้างจิตอาสา และตระหนักถึงบทบาทและความสำคัญของการเป็นผู้นำ ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2556 ณ อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ต.โกสัมพีนคร อ.โกสัมพีนคร จ.กำแพงเพชร



เทคนิคการสอนการวัดผลฯ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญอาจารย์ภายในคณะ เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง เทคนิคการสอนการวัดผล และวิจัยพัฒนาเพื่อการเรียนการสอน



รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล

วันเสาร์ที่ 29 มิ.ย. 2556 และการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ วันอาทิตย์ที่ 30 มิ.ย. 2556 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี <http://scitech.kpru.ac.th/>



ชนะเลิศอันดับ 2

แข่งขันแผนธุรกิจและแผนการตลาด

วันที่ 2-4 พ.ค. 2556 ผศ.อิสริย์ ต่อนคร้าม,อ.จิระประสพธรรม,อ.ชูเกียรติ เนื้อไม้ นำนักศึกษาโปรแกรมวิชาการตลาดชั้นปีที่ 4 ได้แก่ น.ส.ณัฐสุชา บดีรัฐ,น.ส. วิไลพร รอดเขียว, น.ส.สายเนตร แยมกลิน และน.ส.อรภา ปุ่มตะมะ เข้าร่วมโครงการการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจและแผนการตลาด“Stamford Young Entrepreneurs Competition 2013” ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด จังหวัดเพชรบุรี จนสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาได้ ภายใต้โจทย์การแข่งขัน“ผ้าไทยกับวัยรุ่น”





วันวิสาขบูชาโลก

ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานส่งเสริม สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในงานวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีพุทธศักราช 2556 จ.กำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 18-24 พ.ค. 2556 ณ วัดนาควัชรโสภณ และ วัดคูยาง โดยขอให้หน่วยงานราชการทุกส่วนดำเนินการดังนี้

- ร่วมแต่งกายชุดสีขาว หรือชุดปฏิบัติธรรมสีขาวตลอด เทศกาลวันวิสาขบูชาโลก รณรงค์การลด ละ เลิก อบายมุข การประดับทิวธงตามอาคารบ้านเรือน ร้านค้า สถานที่ราชการ

-จังหวัดได้จัดตั้งองค์ผ้าป่าพุทธชยันตี ณ ศาลากลาง จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อนำเงินสมทบกองทุนส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย โดยกำหนดทอดผ้าป่า ในวันที่ 24 พ.ค. 2556 เวลา 17.00 น. ณ วัดคูยาง จ.กำแพงเพชร

จึงขอให้หน่วยงานร่วมบริจาคสมทบทุนผ้าป่า และ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าร่วมกันในวันดังกล่าว แจ้งความประสงค์ได้ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร โทร 055-705056



ที่ปรึกษา	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิทย์ วงษ์บุญมาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
กองบรรณาธิการ	รองศาสตราจารย์ ดร.พิสมัย รมขนะชัย พูลสุข รองศาสตราจารย์ ดร.ปาจริย์ ผลประเสริฐ อาจารย์ธัญรัตน์ บุญปิ่น อาจารย์บุญล้อม ดั่งวิเศษ อาจารย์ณัชชาธิ์ กุศลธรรมรัตน์ อาจารย์พิมพ์นารา บรรจง อาจารย์ศุภโชคชัย นันทศรี นางสาววาสนา จันทร์ผ่อง นางสาววรรณภา รอดจันทร์ นางสาววิราพัตร กาวิละพันธ์ นางสาวกัทลี อยู่ไทย และเครือข่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เจ้าของ	งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

KM ฉบับนี้มีคำถามมาจาก อาจารย์ เจ้าหน้าที่ หลายๆท่านในเรื่องของการเซ็นต์รับจดหมาย ลงทะเบียน ที่งานประชาสัมพันธ์วันนี้ทางฝ่ายงาน ประชาสัมพันธ์ ผู้ดูแลในเรื่องของการคัดแยก จดหมายมีคำตอบมาแจ้งให้ทราบแล้วค่ะ

ถาม : การตรวจสอบจดหมายทำได้อย่างไรบ้าง หรือ ขั้นตอนในการติดต่อขอรับจดหมายจะต้องทำอย่างไร

ตอบ : สำหรับจดหมายจะมี 2 ประเภทด้วยกัน คือ จดหมายEMS หรือจดหมายลงทะเบียน และจดหมาย ธรรมดา

-จดหมายลงทะเบียน หรือจดหมาย EMS ในการตรวจสอบ จะทำได้ง่ายเพราะมีหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางที่ ทำการไปรษณีย์ให้ทุกวัน จึงตรวจสอบได้ง่ายกว่า ทั้งการ ตรวจสอบที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์เองซึ่งทางฝ่ายประชาสัมพันธ์ จะทำการรันเลขตามลำดับและส่งให้ทางคณะ/ศูนย์/สำนัก และการรับจดหมายไปจะต้องทำการเซ็นต์รับด้วยทุกครั้ง เพื่อป้องกันการสูญหาย และกรณีเกิดการสูญหายจะได้ ตามที่ผู้เซ็นต์รับไปได้ถูกต้อง นอกจากนี้จะโทรมาสอบถาม โดยตรงที่งานประชาสัมพันธ์แล้ว ยังมีช่องทางตรวจสอบอีก คือ ทาง<http://track.thailandpost.co.th/trackinternet/> โดยนำรหัสทั้ง 13 หลักใส่ลงไปจะตรวจสอบได้ว่าขณะนี้ จดหมายของท่านถึงที่ทำการไปรษณีย์ใดแล้ว

อ่านต่อฉบับหน้า

KM.ฉบับนี้ทราบข้อมูลการตรวจรับจดหมาย กันไปแล้ว ฉบับหน้าเรามีช่องทางที่อำนวยความสะดวก ในการตรวจสอบจดหมายลงทะเบียน ทั้งที่ทำการไปรษณีย์เองและที่งานประชาสัมพันธ์ ติดตามได้ ในฉบับหน้าค่ะ